



ลงทะเบียนรับผ่านระบบ สทป.สป.๒
 เลขที่รับ... ๒๒๕๓๖... วันที่... ๔... ส.ค. ๒๕๕๕
 เวลา... ๒๒:๑๑... น.
 กว. อท. บท. นท.
 ศส. ศช. นศ.
 ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ ต.ศ.น.
 ถนนสุทธิภิรมย์ สป ๑๐๒๗๐

ที่ สป ๐๐๑๖๓/ก ๗๒๑๘

๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๕

เรื่อง การแอบอ้างว่าเป็นตัวแทนคณะกรรมการแก้ไขปัญหานี้สินแห่งชาติ สภาผู้แทนราษฎร
 เรียน หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอทุกอำเภอ
 นายกองค้การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ นายกเทศมนตรีนครสมุทรปราการ
 และนายกเทศมนตรีเมืองทุกแห่ง

ด้วยจังหวัดสมุทรปราการได้รับแจ้งจากคณะกรรมการแก้ไขปัญหานี้สินแห่งชาติ สภาผู้แทนราษฎรว่า มีอำนาจหน้าที่ตามข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ.๒๕๕๑ ข้อ ๘๒ (๖) ในการกระทำการพิจารณาสอบสวนหรือศึกษาเรื่องใด ๆ เพื่อแก้ไขปัญหากับนี้สินทุกระดับได้แก่ ปัญหานี้สินของประเทศ นี้สินภาคธุรกิจ นี้สินภาคอุตสาหกรรม นี้สินข้าราชการ ตลอดจนนี้สินเกษตรกร โดยได้รับการร้องเรียนจากประชาชนในจังหวัดต่างๆ ว่า ได้มีบุคคลหรือกลุ่มบุคคลแอบอ้างเป็นที่ปรึกษาหรือผู้แทนคณะกรรมการ และใช้ชื่อคณะกรรมการแก้ไขปัญหานี้สินแห่งชาติ สภาผู้แทนราษฎร ในการจัดการสัมมนาเปิดรับลงทะเบียนประชาชนที่ประสบปัญหานี้สิน ทั้งนี้ในระบบและนอกระบบ โดยมีการประชาสัมพันธ์และโฆษณาชวนเชื่อว่าเมื่อลงทะเบียนกับกลุ่มบุคคลดังกล่าวแล้ว จะได้รับการช่วยเหลือจากคณะกรรมการแก้ไขปัญหานี้สินแห่งชาติหรือนายกรัฐมนตรีในการแก้ไขปัญหานี้สิน โดยมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการลงทะเบียน เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน และหรือมอบให้แก่คณะกรรมการแก้ไขปัญหานี้สินแห่งชาติ สภาผู้แทนราษฎร ต่อกรณีดังกล่าว คณะกรรมการฯ ได้ชี้แจงว่า ไม่มีนโยบายในการแต่งตั้ง หรือมอบหมายให้บุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดดำเนินการในลักษณะข้างต้น การดำเนินการของคณะกรรมการจะไม่มีกรเรียกเก็บเงินและหรือผลประโยชน์ตอบแทนใด ๆ ทั้งสิ้น เนื่องจากการดำเนินงานของคณะกรรมการเป็นการดำเนินงานในฐานะฝ่ายนิติบัญญัติภายใต้กรอบอำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย โดยตระหนักถึงปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเป็นสำคัญ การดำเนินการของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลดังกล่าวเป็นการแอบอ้างชื่อคณะกรรมการเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ที่มีควรได้โดยชอบด้วยกฎหมาย ถือเป็นการซ้ำเติมประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากปัญหานี้สิน ให้ได้รับความเดือดร้อนมากยิ่งขึ้น และสร้างความเสื่อมเสียแก่คณะกรรมการ

จึงเรียนมาเพื่อทราบและขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทั่วไปได้รับทราบและอย่าหลงเชื่อบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดที่มีพฤติการณ์ดังกล่าว เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น และหากพบว่ามี การแอบอ้าง ขอให้แนะนำประชาชนที่ได้รับความเสียหายแจ้งความดำเนินคดี และรายงานผลให้จังหวัดฯ ทราบด้วย เพื่อจะได้รายงานให้คณะกรรมการฯ ทราบต่อไป ในส่วนของอำเภอขอให้แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ดำเนินการต่อไปด้วย

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุรชัย อังเกิดโชค)

สำนักงานจังหวัด
 ฝ่ายอำนวยการ

โทร.โทรสาร ๐๒๗๐๒๕๐๒๑-๔ ต่อ ๓๓๕๓๑๕
 ผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
 ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ